

คู่มือเลือกตั้งพฤศจิกายน 2020

<p>ข้อเสนอที่ 14 พันธบัตรสำหรับการวิจัยสเต็มเซลล์</p>	<p>ไม่มีความเห็น - ข้อเสนอที่ 14 จะออกพันธบัตรมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์แก่สถาบัน California Institute of Regenerative Medicine (CIRM) โดย 92.5% ของเงินทุนจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย การทดลองและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ โดยที่บรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจของการวิจัยสเต็มเซลล์ได้เริ่มเปลี่ยนไป ดูเหมือนว่าเงินทุนดังกล่าว จะสามารถระดมทุนได้ทั้งจากรัฐบาลกลางและแหล่งเงินทุนเอกชน</p>
<p>ข้อเสนอ 15 ภาษีอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการศึกษาและรัฐบาลท้องถิ่น ข้อเสนอเพื่อเงินงบประมาณ</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอที่ 15 จะให้ธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะต้องเสียภาษีอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าห้องตลาดซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นจะประเมินมูลค่าอย่างน้อยทุกๆ สามปี อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเจ้าของธุรกิจที่อสังหาริมทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านดอลลาร์จะยังคงจ่ายภาษีตามราคาเมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น ข้อเสนอจะให้เงินงบประมาณ 8-12.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับรัฐและ รัฐบาลท้องถิ่น โดยที่ 40% จะทุ่มเทให้กับเขตการศึกษาและวิทยาลัยชุมชน</p>
<p>ข้อเสนอที่ 16 ยกเลิก ข้อเสนอ 209 เรื่อง Affirmative Action</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอที่ 16 จะยกเลิกข้อเสนอ 209 - ซึ่งข้อเสนอ 209 แก่รัฐธรรมนูญรัฐให้ห้ามใช้ Affirmative Action ในด้านเชื้อชาติสีผิวและเพศ จากรายงานการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอ 209 นำไปสู่การลดลงเกือบ 12% ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในวิทยาเขตต่างๆ ของ UC รวมถึงนักเรียนมัธยมปลายผิวดำ และคน Latinx ที่มีคุณสมบัติสูง ที่อาจได้รับการยอมรับเข้ามหาวิทยาลัยหากไม่มีข้อเสนอ 209 ซึ่งหากข้อเสนอที่ 16 ผ่าน มันจะขยายโอกาสที่เท่าเทียมกัน สำหรับชาวแคลิฟอร์เนียทุกคน เพิ่มการเข้าถึงค่าจ้างที่เป็นธรรม งานที่ดีและโรงเรียนที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน มันจะต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติด้านรายได้และการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ จะเปิดโอกาสที่มากขึ้นให้ผู้หญิงและคนผิวสี</p>
<p>ข้อเสนอ 17 บทแก้ไขเพื่อการคืนสิทธิเลือกตั้งสำหรับบุคคลที่อยู่ในช่วงกักกัน</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอที่ 17 คืนสิทธิในการออกเสียงให้กับผู้ต้องโทษอาญาที่กำลังอยู่ในช่วงกักกัน การคืนสิทธิในการลงคะแนนเสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการยุติการลงโทษผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจะทำให้สหรัฐฯ เข้าใกล้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมากขึ้น</p>
<p>ข้อเสนอ 18 บทแก้ไขเพื่อให้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้น Primary สำหรับเด็กอายุ 17 ปี</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอที่ 18 อาจะอนุญาตให้เยาวชนกว่า 200,000 คนในแคลิฟอร์เนียลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้น Primary หรือการเลือกตั้งพิเศษ - และอนุญาตเยาวชนอายุ 17 ปีเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิกประมาณ 30,000 ถึง 50,000 คน ให้สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง ปัจจุบันมีสิบแปดรัฐและ District of Columbia ที่อนุญาตให้เด็กอายุ 17 ปีซึ่งจะมีอายุ 18 ปีในเวลาเลือกตั้งทั่วไป สามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้น Primary ได้</p>
<p>ข้อเสนอ 19 บทแก้ไขด้านการโอนภาษีทรัพย์สิน ช้อยกเว้น และรายได้สำหรับหน่วยงานไฟฟ้าและมณฑลเคาน์ตี</p>	<p>ไม่มีความเห็น - ข้อเสนอ อนุญาตให้ผู้เสียภาษีที่มีสิทธิโอนภาษีจากการประเมินบ้านไปยังบ้านที่มีราคาแพงกว่าภายในรัฐ นอกจากนี้ยังอนุญาตสำหรับการโอนการประเมินภาษีถึงสามครั้งสำหรับสำหรับผู้ที่มียาอายุมากกว่า 55 ปี ผู้ที่มีความทุพพลภาพรุนแรงหรือผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังกำหนดการรับมรดกบ้านที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลักให้ต้องประเมินภาษีใหม่และเสียภาษีตามมูลค่าตลาดและจัดสรรรายได้จากเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานไฟฟ้าและมณฑลเคาน์ตี</p>
<p>ข้อเสนอ 20 การลงโทษคดีอาญา, กักกัน, และการเก็บดีเอ็นเอ</p>	<p>ต่อต้าน - ข้อเสนอ 20 จะขจัดคุณสมบัติของผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่ความรุนแรงในการเข้าโครงการรับกักกันหลังจากที่พวกเขาได้รับโทษจำคุกตั้งแต่เริ่มต้นความผิด นอกจากนี้ยังจะเปลี่ยนการพิจารณาดีจากความผิดทางอาญาจากความผิดทางอาญาโทษ (misdemeanor) เป็น ความผิดทางอาญาอุกฉกรรจ์ (felony) สำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ระหว่าง \$250 - \$900 และกำหนดให้ส่ง DNA ตัวอย่างสำหรับฐานข้อมูลของรัฐ ข้อเสนอ 20 จะเพิ่มจำนวนประชากรคุก เนื่องจากจำนวน คนเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิก ที่ถูกจองจำเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันจะนำไปสู่การลงโทษทางอาญาอุกฉกรรจ์ (felony) เพิ่มเติมและการเนรเทศ</p>

<p>ข้อเสนอ 21 การควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่น</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอที่ 21 จะแทนที่กฎหมาย Costa-Hawkins Rental Housing Act ข้อเสนอจะช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถตั้งกฎในการควบคุมค่าเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกเว้น มีข้อยกเว้นสำหรับที่อยู่อาศัยที่ได้มีการอยู่อาศัยตั้งแต่ 15 ปีที่ผ่านมา และที่อยู่อาศัยที่เป็นของพลเมืองที่ไม่มีหน่วยที่อยู่อาศัยน้อยกว่าสองยูนิตที่แตกต่างกันเช่นบ้านเดี่ยวและ ดูเพล็กซ์หรืออพาร์ทเมนต์ชุมชนและคอนโด ข้อเสนอจะกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นประกาศใช้กฎการควบคุมค่าเช่าเพื่อ จำกัดการขึ้นอัตราค่าเช่าโดยเจ้าของบ้าน ประมาณ 15% ในช่วง 3 ปีแรกที่ที่อยู่อาศัยว่างลง</p>
<p>ข้อเสนอ 22 ให้ผู้ขับรถตามแอปพลิเคชันเป็นพนักงานอิสระ และนโยบายแรงงาน</p>	<p>ต่อต้าน - ข้อเสนอ 22 จะแทนที่กฎหมาย AB 5 และอนุญาตให้ Uber และ Lyft รวมถึง บริษัทไรด์แชร์อื่นๆ สามารถแยกประเภทคนขับเป็นพนักงานอิสระต่อไป ไม่ใช่ลูกจ้าง หากข้อเสนอ 22 ผ่าน คนขับจะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา การลาป่วยหรือลาดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง การประกันการว่างงานหรือเงินชดเชยการบาดเจ็บของแรงงาน โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้คนขับรถตามแอปกลายเป็นคนงานสำคัญโดยอัตโนมัติ คนงานเหล่านี้มากกว่า 27% เสี่ยงที่จะไปทำงานทั้งที่เป็นไข้เพราะต้องการรายได้ กว่า 20% ไม่มีประกันสุขภาพและ 15% พึ่งพาความช่วยเหลือสวัสดิการสาธารณะบางรูปแบบ</p>
<p>ข้อเสนอ 23 ข้อกำหนดของคลินิกฟอกไต</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอ 23 จะกำหนดให้ศูนย์ฟอกไตเร่งรัดมีแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ระหว่างการดูแลผู้ป่วย และมีรายงานการติดต่อที่เกี่ยวกับการฟอกไตทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่รับรองรายงานของตนภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นถูกต้องและต้องได้รับความยินยอมจากแผนกสุขภาพของรัฐและต้องประกาศแจ้งให้ทราบก่อนปิดกิจการ คนเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิก มีโอกาสเป็นโรคไตวายเรื้อรังมากกว่ากลุ่มอื่นๆถึง 2 เท่าและการเข้าถึงศูนย์ฟอกไตที่ได้รับการตรวจสอบอย่างมีจริยธรรมและได้รับการรับรองเป็นสิ่งจำเป็น</p>
<p>ข้อเสนอ 24 กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และหน่วยงาน</p>	<p>ต่อต้าน - ข้อเสนอที่ 24 จะส่งผลกระทบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคด้วยการผลักดันความรับผิดชอบให้ผู้บริโภคที่ต้องรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องเลือกไม่ใช้มัน โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา ซึ่งจะช่วยบริษัทต่างๆสามารถเรียกเก็บเงินได้สูงขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่เลือกที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว มันสร้างช่องโหว่สำหรับหน่วยงานสินเชื่อและ บริษัท ข้อมูลเพื่อขายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลคะแนนและแวกพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้ถึงเชื้อชาติของบุคคลหรือข้อมูลประชากรในพื้นที่ ข้อเสนอจะมีผลกระทบต่อ ชุมชนคนเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิก และ คนผิวสี ที่พึ่งพาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากสถานะเข้าเมืองและปัจจัยอื่น ๆ</p>
<p>ข้อเสนอ 25 การลงประชามติเพื่อแทนที่การประกันตัวด้วยเงินสดโดยให้ใช้การประเมินความเสี่ยง แทน</p>	<p>สนับสนุน - ข้อเสนอที่ 25 จะแทนที่ระบบการประกันตัวด้วยเงินสดด้วยระบบการประเมินความเสี่ยง ผู้ที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อความปลอดภัยและการหลบเลี่ยงการพิจารณาคดี จะถูกปล่อยออกจากคุกและผู้ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จะอยู่ในคุก ผลกระทบต่อชุมชนคนเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิก ยังไม่ชัดเจนแต่การยกเลิกการประกันตัวด้วยเงินสดออกไปจะช่วยลดจำนวนการจำคุกและประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ ต่อปีในการจ่ายเงินสดให้กับศาลและบริษัทสินเชื่อประกันตัว</p>
<p>Measure J การลงทุนของชุมชนและการมีทางเลือกนอกจากการจองจำ และ การจัดสรรงบประมาณขั้นต่ำของมณฑลเคาน์ตี้</p>	<p>สนับสนุน - Measure J จัดสรรงบประมาณ 10% + ของงบ Los Angeles แก่การลงทุนของชุมชนและทางเลือกนอกจากการจำคุก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้เพียง 1% การจัดสรรเงินจะดำเนินการภายในระยะ 3 ปีและกำหนดให้แก่โครงการต่างๆเช่นการฝึกอบรมงาน งานสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นของชนกลุ่มน้อยโดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เจ้าของเป็นคนดำ ความช่วยเหลือด้านค่าเช่า บัตรกำนัลที่อยู่อาศัย การระดมทุนสำหรับโครงการที่อุทิศให้กับการดูแลบุตรและอื่นๆ ข้อเสนอที่มีการมุ่งเน้นด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและงานจะเป็นประโยชน์ต่อคนเชื้อสายเอเชียและเกาะแปซิฟิก ด้วยการให้มีทางเลือกอื่นนอกจากการจองจำ</p>